

สรุปมติ และข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง## ๑๐๐๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยระบบ Video Conference

วาระประชุม / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ		
๑. แสดงความยินดีและต้อนรับผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑	๑. นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ๒. นายแพทย์กรฤกษ์ ลิ้มสมมุติ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	
๒. การตรวจราชการรอบที่ ๒	- จากการหารือที่มติเขตสุขภาพที่ ๑ มีการปรับการตรวจราชการในบางส่วน การนำเสนอ ๘ ประเด็น โดยเพิ่มเติมเรื่อง COVID - 19 โดยสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดในช่วงตรวจราชการ การลงพื้นที่และการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเน้นพื้นที่ที่ไม่เคยรับการตรวจเยี่ยม และโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่ผ่าน HA ขอให้ทุกจังหวัด สำรวจเพื่อวางแผนการตรวจราชการต่อไป	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๓. สถานการณ์ COVID - 19 เขตสุขภาพที่ ๑	- EOC กำหนดวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ทุกจังหวัดนำเสนอโดยเน้นสรุปผลการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้ว แผนรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการระบอบรอบใหม่ รวมถึงการเตรียมการปรับระบบบริการเพื่อรองรับการให้บริการที่มีการเลื่อนออกไปจากสถานการณ์ COVID - 19 รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ และแผนรองรับปัญหาทางสุขภาพจิต โดยเสนอจังหวัดละไม่เกิน 8 นาที	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔. การประเมินผลในจังหวัด	- ให้ทุกจังหวัด วางแผนระบบการประเมินของจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ในการควบคุมกำกับ ความเข้ม ในแง่การปฏิบัติ ต้องมีระบบการประเมิน เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ ให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด โดยร่วมกันกับทุกภาคของรัฐ	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๕. การวางทีมเตรียมการการให้บริการ	- ๒ P safety การให้บริการแบบใหม่ที่มีระยะสั้น และระยะยาวให้แต่ละจังหวัดส่งทีมร่วม โดยมีนพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ เป็นประธานคณะกรรมการ และนพ.สำเริง สีแก้ว เป็นรองประธาน และหาทีมเลขานุการ - การลดแออัด ลดรอคอย โดยมีนพ.จจร วินัยพานิช เป็นประธานคณะกรรมการ และพญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช เป็นรองประธาน และหาทีมเลขานุการ โดยให้ผู้บริหารแต่ละจังหวัดให้การสนับสนุน ช่วยกำกับ กระตุ้น	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง

	และให้คณะกรรมการทั้ง ๒ กลุ่มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ ทุกเดือน	
ระเบียบวาระที่ ๒		
เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓	- รับรองรายงานการประชุม	
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง		
๓.๑ สถานการณ์โรคโควิดโรค เขตสุขภาพที่ ๑	- ให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายคัดกรองผู้ป่วยให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนจังหวัดที่เหลือให้วางแผนการดำเนินการตามเป้าหมาย - การรักษา และการเฝ้าระวังให้กำกับติดตามให้ครบถ้วน การเสียชีวิตเกินเป้าหมายที่กำหนดให้ทบทวนเป็นบทเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป - ให้แต่ละจังหวัดเน้นกำกับติดตามในการประชุมระดับจังหวัด (กวป.) เพื่อทบทวนและวางแผนร่วมกัน	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๑	- เนื่องจากมีการขับเคลื่อนน้อยมากขอให้ทุกจังหวัดกำกับติดตาม โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. ทางกรมแพทย์เน้นการจ่ายยาโดยแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งยังมีข้อจำกัดในการจ่ายยา และให้วางแผนตามข้อเสนอการจ่ายยาในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ช่องทาง Indication การจ่ายยังมีข้อจำกัดขอให้ทุกจังหวัดวางแผนร่วมกันในจังหวัดเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ๒. การจ่ายยาผ่านแพทย์แผนไทยซึ่งมีจำนวนมากพอแล้วขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการในเรื่องกัญชาอย่างต่อเนื่อง	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ		
๔.๑ CFO		
๔.๑.๑ สถานการณ์การเงินการคลังและประสิทธิภาพ ปี ๒๕๖๓	- ให้ทีม CFO เขตฯ ประสาน CFO จังหวัดเพื่อร่วมวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพและสถานการณ์การเงินการคลัง	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และ ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง
๔.๑.๒ เรื่องแจ้งจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	- ให้ผู้บริหารกำกับติดตามเรื่องข้อมูล และส่งให้ครบถ้วนทั้งในส่วนของ IP COVID – 19 ,IP ที่เกี่ยวเนื่อง และ IP normal - PPA โครงการบางส่วนคืนเงิน ให้ประสานผู้รับผิดชอบของ สปสช. เรื่องการคืนเงินเพื่อนำไปขับเคลื่อนงานรูปแบบอื่นๆต่อไป - QOF มีข้อเสนอปรับรูปแบบเน้นเรื่องแม่และเด็ก และเรื่อง NCD	นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง

<p>๔.๑.๓ ติดตามงบลงทุนค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓</p> <p>๔.๑.๔ ติดตามงบลงทุนเขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓</p>	<p>- งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๓ ให้จังหวัดลำปางปรับการบริหารจัดการภายในจังหวัด และจังหวัดที่เหลือให้เร่งดำเนินการ</p> <p>- งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๔ ให้ทุกจังหวัดทบทวน ดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบค่าเสื่อมบางส่วนสามารถปรับเปลี่ยนรายการได้</p> <p>- งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ยังล่าช้าให้แต่ละจังหวัดกำกับติดตามโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างให้ทราบถึงกระบวนการดำเนินงาน ปัญหาในกระบวนการต่างๆ</p> <p>- งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนกลางได้กำหนดรายละเอียดเบื้องต้น ครุภัณฑ์ต้องลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่วนสิ่งก่อสร้างให้เร่งรัดดำเนินการโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี</p> <p>** ให้ทีม CFO จังหวัดรายงานข้อมูลแต่ละรายการ เน้นปัญหาการติดขัด และรายการที่มีความเสี่ยงล่าช้า**</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๔.๑.๕ ติดตามการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19</p>	<p>- ให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องด้วยส่วนกลางมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และทำให้บางจังหวัดอาจคืนเงินงบประมาณบางส่วนจะต้องคืนเข้าส่วนกลาง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด (COVID - ๑๙) แต่ละจังหวัดเริ่มลดลง</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
<p>๔.๒ CHRO</p> <p>๔.๒.๑ การปฐมนิเทศ อบรมข้าราชการ ใหม่</p> <p>๔.๒.๒ หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ. สต./ผอ.สนอ.เฉลิมพระเกียรติ</p>	<p>- การปฐมนิเทศ อบรมข้าราชการใหม่จะดำเนินการอบรมผ่านระบบ Video Conference แยกรายจังหวัด</p> <p>- หลักเกณฑ์กำหนดจากส่วนกลาง ของกลุ่มงานบุคคลที่กำหนดไว้ต่อไปเป็นการดำเนินการของจังหวัด แจ้งทุกจังหวัดรับทราบหลักเกณฑ์ โดยสป.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต./ผอ.สนอ.เฉลิมพระเกียรติ และแนวทางการบริหารตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว๙๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา		
<p>๕.๑ CHRO</p> <p>๕.๑.๑ การบริหารตำแหน่ง</p> <p>๕.๑.๑.๑ การขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ข้าราชการ (เขตสุขภาพพิจารณา)</p> <p>๕.๑.๑.๒ การขอปรับปรุงตำแหน่ง ข้าราชการ</p> <p>๕.๑.๑.๓ การขออนุมัติจ้างและเปลี่ยน ตำแหน่งพนักงานราชการ</p>	<p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๓๒ อัตรา</p> <p>- อนุมัติขยายเกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำแต่ไม่เกินกรอบขั้นสูง จำนวน ๕ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๒ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๑ อัตรา</p>	<p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p>

<p>๕.๑.๑.๔ การขออนุมัติจ้างและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>๕.๑.๑.๕ การขออนุมัติจ้างและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๕.๑.๑.๖ การเปลี่ยนประเภทการจ้างของ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๕.๑.๒ การจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้าน ปี ๒๕๖๔</p>	<p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๒ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๑๒ อัตรา</p> <p>- อนุมัติกรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ จำนวน ๔ อัตรา</p> <p>- เห็นชอบ อนุมัติการจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้านจำนวน ๑๒๒ โควตา และอนุสาขา จำนวน ๑๒ โควตา ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาตามที่คณะกรรมการ CHRO เขตสุขภาพที่ ๑ พิจารณาแล้ว</p>	<p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น</p>		
<p>๖.๑ การดำเนินงาน Sentinel Surveillance จากควบคุมโรค</p> <p>๖.๒ COVID-19 Mental Health Report HR 1 โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่</p> <p>๖.๓ การพิจารณาคัดเลือก นพ.สสจ./ผอ.รพศ/ผอ.รพท</p>	<p>- ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ Sentinel Surveillance ตามเป้าหมายของ สคร.กำหนด จำนวน ๖,๔๐๐ ราย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมในการวิเคราะห์ในการวางแผนเฝ้าระวังและควบคุมโรคในระบบของแต่ละจังหวัดต่อไป</p> <p>- เสนอให้แต่ละจังหวัดให้ผู้รับผิดชอบทีมสุขภาพจิตรายจังหวัดวางกรอบระยะเวลาการทำงานระยะยาวร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 กับความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตในจังหวัดต่อไป</p> <p>- กำหนดประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทางระบบ Cisco WebEx meeting ** ยกเว้นตัวแทนเข้าร่วมประชุม **</p>	<p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง และ สคร. ๑ เชียงใหม่</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑</p> <p>นพ.สสจ.ทุกจังหวัดในเขต ผอ.รพ.ศ/รพ.ท.ทุกแห่ง</p>

.....
 ศศิพัฒน์ อินทะแก้ว

(นายกิจพัฒน์ อินทะแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุข

.....


(นางอำภา ทองประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

.....


(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม